



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/๑ ๑๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดกระบี่  
ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ JICA Knowledge Co-Creation Program (หลักสูตรปริญญาโท) หลักสูตร “Creating Leaders For Clean Cities”

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๙๘๕

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร “Creating Leaders for Clean Cities” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มการศึกษาในเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาในขั้นตอนการคัดเลือกเบื้องต้นต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การสมัครเข้าร่วมทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร “Creating Leaders for Clean Cities” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่แหล่งทุนกำหนด ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว หากมีคุณสมบัติครบถ้วน

๒. รวบรวมเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องและจัดส่งให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0810.2@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด และเสนอชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่งเกินกำหนดระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เลขที่ 69  
วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕  
เรื่อง

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๙๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร “Creating Leaders for Clean Cities” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มการศึกษาในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาในขั้นตอน การคัดเลือกเบื้องต้นต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การสมัครเข้าร่วมทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตร “Creating Leaders for Clean Cities” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือ จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่แหล่งทุนกำหนด ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว หากมีคุณสมบัติครบถ้วน

๒. รวบรวมเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องและจัดส่งให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0810.2@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด และเสนอชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่งเกินกำหนดระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



รายละเอียดทุนการศึกษาฯ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรอฮีมะห์ โต๊ะมี โทร. ๐๘ ๙๙๗๓ ๔๘๐๓

